

VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Tiếp sức cho học sinh, sinh viên đến trường

Mặc dù mới triển khai thực hiện được hơn 10 năm nhưng có thể nói, chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thực sự là "điểm tựa" để gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục cho con em mình theo đuổi con đường học tập, từ đó mở ra nhiều cơ hội hơn cho thế hệ trẻ.



Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp gia đình chị Phạm Thị Thương (xã Mê Linh, huyện Đông Hưng) phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Gia đình ông Nguyễn Công Cẩn (thôn Hũu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng) thuộc diện hộ nghèo của xã do hai vợ chồng không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh. Năm 2012, con gái lớn của ông đỗ Đại học Y Thái Nguyên nhưng vì nhà nghèo nên đã có lúc gia

đình có ý định cho con nghỉ học để đi làm thuê, kiếm tiền giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. May mắn thay, được sự quan tâm của Chi hội Nông dân thôn, gia đình ông Cẩn được tiếp cận với chương trình tín dụng HSSV. Nhờ nguồn vốn vay HSSV của Ngân hàng CSXH, gia đình ông Cẩn đã

của chúng tôi về một tương lai tươi sáng hơn. Cũng như gia đình ông Cẩn, gia đình ông Vũ Thành Văn (tổ 31, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) đã rất may mắn được bình xét cho vay 15 triệu đồng từ chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn của Ngân hàng CSXH để cho con trai là Vũ Ngọc Cường có thể tiếp tục theo học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ông Văn chia sẻ: Thu nhập của gia đình tôi chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng và 500m² trồng gần 200 cây đào nên với số tiền học phí phải đóng mỗi học kỳ 6,8 triệu đồng thực sự là rất chật vật. Nếu không có nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, tôi e là sẽ rất khó khăn để có thể cho cháu Cường tiếp tục theo học cho đến khi ra trường.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình tín dụng HSSV theo Quyết định số 157 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã thực hiện giải ngân hàng trăm tỷ đồng với gần 100.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay

vốn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã giải ngân 20,018 tỷ đồng nguồn vốn chương trình cho gần 2.700 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, tổng dư nợ cho vay đến ngày 31/5 đạt 218,023 tỷ đồng với 10.353 HSSV còn dư nợ. Ông Vũ Văn Thuận, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Để có được kết quả trên, Chi nhánh đã thường

xuyên phổ biến trực tiếp chương trình tại các địa bàn dân cư thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn; niêm yết công khai chương trình tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; thiết lập đường dây nóng tại Hội sở chính và các phòng giao dịch... Qua đó, tạo điều kiện đưa chính sách đến từng thôn, tổ dân phố và từng gia đình. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong việc xét chọn đối tượng cho vay; tổ chức thu nợ gốc và lãi đúng hạn; đồng thời rà soát kỹ lưỡng các đối tượng đủ điều kiện vay vốn để giải ngân; từ đó tạo thêm nhiều cơ hội cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn, trang trải chi phí học tập, chia sẻ gánh nặng cho gia đình.

Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:

- Đối tượng: HSSV có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
• Mức vốn cho vay, hiện nay là 1.500.000 đồng/tháng/HSSV;
• Lãi suất cho vay hiện nay là 0,55%/tháng, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay;
• Thời hạn cho vay: là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong số vay vốn. Người vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi HSSV có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học.



Nông dân phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) phát triển nghề trồng đào mang lại thu nhập cao.

Một trong những khó khăn nhất hiện nay trong việc triển khai chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đó là nợ quá hạn đang có chiều hướng gia tăng. Đến ngày 31/5, nợ quá hạn của chương trình 1.462 tỷ đồng, chiếm 40,8% nợ quá hạn của Chi nhánh. Nguyên nhân chủ yếu của việc gia tăng nợ quá hạn này là do một số hộ vay kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn, HSSV đã tốt nghiệp ra trường nhưng chưa xin được việc làm, một số hộ vay còn cố tình chây ỳ. Để nâng cao hiệu quả chương trình cho vay

HSSV có hoàn cảnh khó khăn, thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc bình xét cho vay và đôn đốc thu nợ; hoàn tất các hồ sơ khởi kiện ra cơ quan pháp luật các hộ vay có điều kiện trả nợ nhưng cố tình chây ỳ. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng HSSV tại các điểm trực giao dịch để mọi người dân hiểu và thực hiện.

MINH HƯƠNG

AN CHÂU

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Thời gian qua, xã An Châu (Đông Hưng) tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia sản xuất trên cánh đồng lớn, cánh đồng 4 vụ/năm cho thu nhập cao, không chỉ làm thay đổi tư duy sản xuất mà còn đem lại ấm no cho bà con.



Nông dân An Châu thu hoạch lúa xuân.

Ông Nguyễn Văn Mười, thôn Kim Châu 2 cho biết: Hai vợ chồng tôi dù tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia sản xuất trên cánh đồng 4 vụ/năm. Dù vất vả hơn cấy lúa nhưng thời gian trồng cây màu ngắn, thu nhập cao khoảng 4 - 5 triệu đồng/sào, gấp 3 - 4 lần cấy lúa, lại có thương lái về tận ruộng thu mua. Ông Nguyễn Đình Uẩn, thôn Kim Châu 2 phấn khởi cho biết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết được lợi ích của việc sản xuất trên cánh đồng 4 vụ/năm nên đăng ký tham gia ngay từ vụ đầu tiên và tuân thủ đúng quy trình trồng, chăm sóc cây trồng. Mỗi năm, gia đình thu nhập hàng chục triệu đồng, đời sống được cải thiện đáng kể. Người dân An Châu không chỉ hào hứng với cánh đồng 4 vụ/năm mà còn háng hái sản xuất trên cánh đồng lớn bởi lợi ích mà nó mang lại cũng rất lớn. Bà Nguyễn Thị Thủy,

thôn An Nạp chia sẻ: Từ khi tham gia mô hình, chúng tôi đã bỏ hẳn thói quen canh tác truyền thống, bón phân, phòng, trừ sâu bệnh đúng cách, bảo đảm an toàn và cây từ 1 - 2 giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao. Vì thế, năng suất cây trồng cao hơn, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã An Châu cho biết: Từ năm 2013, An Châu được huyện Đông Hưng chọn thí điểm xây dựng cánh đồng lớn, cánh đồng 4 vụ/năm. Nhờ tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện bài bản, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nông dân về tính khoa học, hiệu quả của phương thức sản xuất hàng hóa, năm đầu tiên An Châu đã xây dựng được 1 cánh đồng lớn ở thôn An Nạp với diện tích 50,5ha, 277 hộ tham gia với công thức luân canh: lúa xuân - cây màu hè - lúa mùa - cây vụ đông. Năm 2014, An Châu

tiếp tục triển khai xây dựng cánh đồng 4 vụ/năm ở xóm 6, thôn Kim Châu 2 với diện tích 6,52ha, phương thức luân canh: mướp đắng xuân - mướp đắng hè - bắp cải, súp lơ sớm - rau màu muộn thu nhập 349 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lãi 110,3 triệu đồng. Từ năm 2015 đến nay, công thức luân canh trên cánh đồng lớn, cánh đồng 4 vụ/năm có thay đổi cho phù hợp với nhu cầu thị trường nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả cao, tập trung trồng một số cây: ớt, mướp, dưa, su hào, bắp cải. Để nông dân yên tâm sản xuất, HTX DVNN xã đã chủ động ký hợp đồng với Công ty Thuận Khang, Công ty Thái Đan và Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương bao tiêu sản phẩm cho xã viên. Hội Nông dân xã mời các nhà khoa học của Viện Sinh học nhiệt đới, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường về mở các lớp tập huấn

chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng, chăm sóc rau màu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng nông sản, giảm chi phí sản xuất.

Nhiều hộ nông dân không ở trong vùng quy hoạch xây dựng cánh đồng lớn, cánh đồng 4 vụ/năm cũng đã chủ động chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống, tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo nhu cầu của thị trường. Tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ giới hóa khâu làm đất, thu hoạch, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, từng bước sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bà Nguyễn Thị Duyên, thôn Kim Châu 1 cho biết: Dù ruộng không nằm trên cánh đồng mẫu lớn nhưng sau thu hoạch 2 vụ lúa, gia đình trồng một mẫu su hào, bắp cải thu được hàng chục triệu đồng. Do áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh, năng suất lúa của An Châu luôn đạt cao, diện tích cây vụ đông đạt gần 200ha/năm, nhiều nhất huyện Đông Hưng.

Việc tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng 4 vụ/năm thời gian qua ở An Châu không chỉ góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tích tụ ruộng đất mà còn giúp người nông dân chuyển hướng đầu tư sản xuất lớn, sản xuất hàng hóa theo nhu cầu của thị trường, thu lợi nhuận cao.

THU HIỀN

THÁI THỤY

Tai nạn giao thông giảm

6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện Thái Thụy xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 8 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 2 vụ tai nạn và 1 người chết, 1 người bị thương.

đảm thẳng ra, nhà dân lại sinh sống, kinh doanh sát hai bên đường nên rất dễ xảy ra va chạm giữa phương tiện đi ra từ ngõ với phương tiện đang lưu thông trên tuyến đường tỉnh 456. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường của những hộ kinh doanh, buôn bán và sinh sống dọc tuyến đường, người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi quá tốc độ cho phép, xe tự chế lưu thông..., diễn ra phổ biến trên tuyến đường này đã gây mất ATGT cho người và phương tiện khi qua đây. Dự kiến hai tuyến đường này sẽ được đưa vào sử dụng trong những tháng tới nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng là rất cao. Vì vậy, để kiểm chế, giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông trong 6 tháng cuối năm, huyện Thái Thụy cần sớm giải tỏa vỉa hè lấn chiếm lòng, lề

đường trên tuyến đường tỉnh 456 và một số tuyến giao thông khác như quốc lộ 37, 37B. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, trong đó tập trung xử lý vào những lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn.

Hiện nay đang bước vào mùa mưa bão nên cùng với bảo đảm ATGT đường bộ, huyện Thái Thụy cần tăng cường công tác bảo đảm ATGT đường thủy. Toàn huyện, có 14 bến đò ngang và một cầu phao dân sinh đang hoạt động trên các tuyến sông lớn như sông Trà Lý, sông Hóa, sông Diêm Hộ. Để bảo đảm ATGT đường thủy, huyện Thái Thụy đã

chỉ đạo ngành chức năng, địa phương thường xuyên kiểm tra về điều kiện hoạt động của bến, phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy hoạt động trên các tuyến sông, các quy định bảo đảm ATGT đường thủy, trong đó có việc thực hiện mặc áo phao, mang thiết bị nổi cứu sinh khi qua đò... Trước đó, trong tháng 5, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra hoạt động của 14 bến đò ngang trên địa bàn 12 xã. Trong đó đã đình chỉ hoạt động của 5 bến đò không có giấy phép mở bến hoặc có giấy phép mở bến nhưng chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu các chủ bến đò vi phạm chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa trước khi đưa bến hoạt động trở lại.

TRẦN TUẤN



Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tỉnh 456.